

# TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

**NGUYỄN KHOA ĐIỀM\***

CÁCH đây 75 năm, vào ngày 1-8-1930, Ban Cố động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản một tài liệu lịch sử quý giá: **"Ngày quốc tế đỏ 1-8-1930"**, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Việc phát hành tài liệu này đã gây dư luận rộng lớn trong xã hội lúc bấy giờ, thức tỉnh binh lính và dân chúng, động viên hàng trăm cuộc biểu tình của các tầng lớp nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, chống chiến tranh đế quốc. Năm 1999, căn cứ sự kiện lịch sử này, Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng, khóa VIII đã lấy ngày 1 tháng 8 hằng năm là **Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng**. Việc Trung ương Đảng chuẩn y Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa đã khẳng định vai trò to lớn của công tác tư tưởng - văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời là mốc đánh dấu 75 năm trưởng thành của ngành tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin thì cách mạng tư tưởng - văn hóa có

vai trò quan trọng làm biến đổi toàn bộ đời sống tinh thần xã hội, tạo ra những điều kiện để phát triển tự do và toàn diện con người, thúc đẩy quá trình sáng tạo lịch sử và phát triển xã hội. Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng trước hết phải nhằm thực hiện cho được mục tiêu bảo đảm cho hệ tư tưởng của giai cấp công nhân trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống xã hội. Hoạt động tư tưởng trở thành một bộ phận quan trọng cấu thành của toàn bộ hoạt động của Đảng, là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực tiễn hoạt động từ 1930 đến nay đã chứng minh điều đó. Đảng ta luôn luôn coi công tác tư tưởng - văn hóa là một vũ khí sắc bén, một sức mạnh to lớn động viên toàn Đảng, toàn dân làm nên những thành tựu vĩ đại của dân tộc. Những thành tựu cơ bản của công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng trong 75 năm qua có thể đúc kết trên những nét lớn sau đây:

Một là, Đảng ta đã phát huy sức mạnh của công tác tư tưởng - văn hóa trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam,

\* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương



Hội thảo khoa học “Công tác tư tưởng – văn hóa góp phần ổn định chính trị, tư tưởng ở Tây Nguyên” – Pleiku, ngày 7 – 8 – 2003

khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Đảng, mở ra bước phát triển mới của tư tưởng chính trị của xã hội Việt Nam.

Trong cuốn sách “Đường cách mệnh”, xuất bản năm 1927, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của Lê-nin: “Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động”. Điều đó cho thấy vị trí quan trọng hàng đầu của lý luận cách mạng. Lý luận phải đi trước một bước. Trên tinh thần kết hợp sức mạnh của dân tộc (chủ nghĩa yêu nước) với sức mạnh của thời đại (lý tưởng xã hội chủ nghĩa), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản. Người đã chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cùng các bậc tiền bối cách mạng đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào nước ta, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ,

tiến hành chặt chẽ công tác tổ chức xây dựng Đảng trên nguyên tắc tổ chức của một Đảng Cộng sản. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và cho đến ngày giành chính quyền về tay nhân dân, công tác tư tưởng - văn hóa đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thường xuyên, liên tục tổ chức các lớp giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thấm nhuần những nguyên tắc, nguyên lý và phương pháp vận động cách mạng đúng đắn của một học thuyết cách mạng, khoa học được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể ở nước ta, chuẩn bị cơ sở chính trị bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ lịch sử. Năm 1991, lần đầu tiên, Cương lĩnh của Đảng đã chính thức khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, mở ra bước phát triển mới lý luận cách mạng của nước ta, tăng cường sức mạnh công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Hai là, bám sát Cương lĩnh và nhiệm vụ chính trị, ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng đã

huy động công tác tư tưởng - văn hóa góp phần xác lập cơ sở lý luận cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên chính trị, nêu gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội đối với đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tư tưởng - văn hóa đã kịp thời tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, triển khai sâu rộng học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã tăng cường chỉ đạo các chuyên ngành trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa như tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, thông tin báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị thiết thực và hiệu quả; cổ vũ khí thế cách mạng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện sứ mệnh lịch sử giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong các thời kỳ cách mạng, các đồng chí lãnh đạo của Đảng đã trực tiếp chỉ đạo công tác tư tưởng, gương mẫu nêu cao bản lĩnh chính trị, tích cực hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên không quản ngại hy sinh, gian khổ bám dân vận động cách mạng. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, công tác tư tưởng - văn hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối kháng chiến, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân và chiến sỹ cả nước thi đua giết giặc lập công, xây dựng chính quyền cách mạng, thực hiện chính sách người cày có ruộng. Thời kỳ chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, công tác tư tưởng - văn hóa góp phần quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà; xây dựng niềm tin tuyệt đối vào thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến đấu

chính nghĩa của toàn dân tộc. Thời kỳ bắt đầu đổi mới (1986) đến nay, công tác tư tưởng - văn hóa góp phần quan trọng tuyên truyền vận động đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời tổng kết thực tiễn và tăng cường nghiên cứu lý luận làm sáng tỏ hơn quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta...

Các cơ quan công tác tư tưởng đã coi trọng giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những tấm gương phấn đấu hy sinh, gian khổ, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác tư tưởng - văn hóa trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng đạo đức và niềm tin của cán bộ, nhân dân vào Đảng, chính quyền và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Ba là, công tác tư tưởng - văn hóa đã đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động trong nước, ngoài nước, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm đúng đắn của Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, đồng thời đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân. Trong từng giai đoạn lịch sử, đã bám sát diễn biến tình hình tư tưởng, tham mưu với các cấp ủy xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều tình huống tư tưởng phức tạp, củng cố khối thống nhất tư tưởng trong Đảng, định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị.

Đội ngũ những người làm công tác tư tưởng - văn hóa đã đi sâu, đi sát cuộc sống, nắm tình hình tư tưởng, đấu tranh kịp thời với những quan điểm sai trái, tuyên chiến với tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Những năm hòa bình mới lập lại ở miền Bắc, công tác tư tưởng - văn hóa đấu tranh chống những quan niệm sai trái của

một số văn nghệ sỹ trong nhóm Nhân văn giai phẩm. Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, công tác tư tưởng - văn hóa đã phê phán những nhận thức lệch lạc, rập khuôn máy móc, dân chủ cực đoan đòi đa nguyên, đa đảng của một số người cơ hội chính trị. Nhờ đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, sự nhạy cảm chính trị và định hướng tư tưởng kịp thời của hoạt động tư tưởng của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua thử thách để vững vàng đi lên, tiếp tục đổi mới và đổi mới đúng hướng trong thời điểm chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng.

Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu "diễn biến hòa bình". Trước những thủ đoạn tấn công thâm hiểm của các thế lực thù địch chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng - văn hóa vững tin vào Đảng, vào chế độ, kiên định lập trường giai cấp, đấu tranh phản bác, vạch trần âm mưu phá hoại và những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị trong nước và những tổ chức phản động ở nước ngoài, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bốn là, đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hóa ngày càng trưởng thành về số lượng và chất lượng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý, đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hăng hái thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hóa đã trở thành một hệ thống lớn mạnh từ trung ương xuống tận cơ sở với gần 5.000 cán bộ chuyên trách, hàng vạn cán bộ tuyên huấn cơ sở, hàng ngàn cán bộ giảng dạy lý luận từ trung ương đến tỉnh, huyện, gần 1 vạn báo cáo viên. Bên cạnh

đó, cả nước có tới gần 1,3 vạn hội viên Hội Nhà báo, trên 1 vạn hội viên các Hội Văn học - Nghệ thuật và hàng vạn cán bộ văn hóa - thông tin. Đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hóa trưởng thành cả về trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, từng bước được trang bị phương tiện kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Bám sát thực tiễn cuộc sống, đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hóa đã thông tin kịp thời phục vụ sự chỉ đạo của cấp ủy; phát hiện, tổng kết những kinh nghiệm hay, đúc rút thành cơ sở lý luận, uốn nắn những biểu hiện tiêu cực, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, giữ gìn và phát huy đạo lý, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Năm là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng - văn hóa luôn luôn đổi mới, nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của phong trào cách mạng của quần chúng, đề ra những phương thức hoạt động "sáng tạo", "sinh động" thu hút các tầng lớp xã hội tham gia với phương châm "lấy quần chúng giác ngộ quần chúng", gắn lý luận với thực tiễn, làm cho hoạt động chính trị, tư tưởng ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, nâng cao được chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục.

Công tác tư tưởng - văn hóa không ngừng vươn lên bắt kịp quá trình đổi mới tư duy của Đảng và sự vận động của xã hội, chủ động sáng tạo những phương thức hoạt động phù hợp. Một đòi hỏi cơ bản của công tác tư tưởng - văn hóa qua các thời kỳ cách mạng là phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể của cách mạng đề ra. Đáp ứng đòi hỏi đó, hoạt động tư tưởng - văn hóa đã tích cực huy động sức mạnh của quảng đại quần chúng nhân dân tham gia vào các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Công tác tư tưởng - văn hóa đã cổ vũ và thúc đẩy các phong trào cách mạng quần chúng. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng,

các cán bộ làm công tác tư tưởng đã ra sức cổ động phong trào bình dân học vụ, diệt giặc đói. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã chú ý tuyên truyền phong trào toàn dân kháng chiến. Thời kỳ chống Mỹ xâm lược có phong trào "Tiếng hát át tiếng bom", "Mỗi người làm việc bằng hai", phong trào "Ba sẵn sàng, ba đảm đang"... ở miền Bắc; phong trào "Dũng sỹ diệt Mỹ", "Năm xung phong"... ở miền Nam. Thời kỳ đổi mới đẩy lên phong trào "Thi đua sản xuất giỏi", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đảng ta cũng đã mở rộng các hoạt động thông tin đối ngoại giới thiệu đất nước, con người Việt Nam với bè bạn trên thế giới. Thông qua các phong trào cách mạng, quần chúng được giác ngộ đã tích cực phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, dân chủ hóa đời sống xã hội. Trong những năm gần đây, công tác tư tưởng - văn hóa đổi mới một bước việc triển khai nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu, có chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; đổi mới nâng cao chất lượng báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; mở rộng thông tin, nắm bắt dư luận xã hội, đi sâu đi sát cơ sở, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng phức tạp mới nảy sinh.

Chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng đã chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta gắn liền với tên tuổi lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh - Người thầy của công tác tư tưởng và nhiều đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, vai trò quyết định của các cấp ủy trên mặt trận tư tưởng đã luôn chăm lo công tác tư tưởng và sự đóng góp to lớn của cán bộ, nhân viên toàn ngành tư tưởng - văn hóa. Từ thực tiễn hoạt động 75 năm qua, bước đầu có thể nêu ra **một số bài học kinh nghiệm** để vận dụng và phát huy trong những năm tới:

1 - Đường lối chính trị và phương pháp cách mạng đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định nội dung, sức mạnh và phương thức

hoạt động của công tác tư tưởng - văn hóa. Đúng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là yếu tố đảm bảo mọi thắng lợi của công tác tư tưởng - văn hóa.

2 - Nhạy bén, kịp thời, phát huy thế chủ động tấn công, nêu cao tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng trong mọi tình huống, định hướng tư tưởng đúng và kịp thời, nhất là trước những bước ngoặt cách mạng, trước những sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, xã hội cũng như những vấn đề quốc tế.

3 - Phải có quan điểm giáo dục toàn diện. Kết hợp các mặt giáo dục: lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; kiến thức văn hóa, quản lý, kỹ thuật; giáo dục phẩm chất và đạo đức cách mạng.

4 - Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng vừa phải đóng vai trò chỉ đạo, hướng dẫn vừa phải hòa nhập, gắn bó với đời sống tinh thần của dân tộc, cuộc sống của nhân dân và phong trào cách mạng của quần chúng; lấy lợi ích của đất nước và nhân dân làm mục đích hoạt động.

5 - Công tác tư tưởng - văn hóa phải kết hợp xây và chống, biểu dương và phê phán; lấy xây làm chính, xây để chống, chống để xây tốt hơn. Phải gắn chặt lý trí cách mạng với tình cảm cách mạng, có lý, có tình. Nâng cao tính khoa học, năng động, sáng tạo, đổi mới, dân chủ.

6 - Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, cải tiến phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng, chăm lo xây dựng đội ngũ ngày càng lớn mạnh.

Hiện nay, đất nước ta đã trải qua gần 20 năm (1986 - 2005) thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thành tựu đổi mới trên các lĩnh vực đang tạo thế và lực cho đất nước hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Trên

lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức, những mặt tích cực và tiêu cực đan xen phản ánh thực trạng giai đoạn xã hội đang chuyển mình từ một nền sản xuất nhỏ, nghèo nàn, lạc hậu đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế gay gắt. Các thế lực thù địch đang tiến hành nhiều thủ đoạn thâm hiểm thực hiện "điên biến hòa bình" nhằm chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Lợi dụng những khó khăn, yếu kém, tình trạng hư hỏng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, sự gia tăng một số mặt trái trong đời sống xã hội, các phần tử cơ hội chính trị, những phần tử chống đối ra sức tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây nghi ngờ trong nhân dân. Việc mở rộng mạng thông tin quốc tế (In-tơ-nét) tạo cơ hội cho những phần tử chống cộng, cơ hội chính trị lan truyền các loại tài liệu bịa đặt, vu khống hòng làm nhiễu nhận thức, tư tưởng các tầng lớp nhân dân. Trong khi đó, công tác tư tưởng - văn hóa còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao, phương pháp thiếu linh hoạt; chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa phê phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, còn buông lỏng giáo dục đạo đức, lối sống... Hoạt động lý luận chưa theo kịp yêu cầu phát triển của sự nghiệp đổi mới. Công tác tư tưởng chưa gắn với công tác tổ chức, xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chưa thực sự phát huy nhân tố con người.

Những khó khăn và yếu kém trên mặt trận tư tưởng nêu trên đòi hỏi phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Trước mắt, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn khá to lớn, nặng nề. Nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức. Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng sẽ xác định những mục tiêu, phương hướng mới để đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Yêu cầu phát triển với tốc độ

cao, nhanh chóng thoát tình trạng kém phát triển, nâng cao mức sống nhân dân, thực hiện có kết quả đổi mới, chỉnh đốn Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sẵn sàng nắm bắt thời cơ hội nhập kinh tế quốc tế, tạo đà thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang trở thành yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp thiết của cách mạng nước ta. Để hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân tin cậy giao phó, thời gian tới, công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng cần tập trung vào một số việc cơ bản sau:

**Thứ nhất,** đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận bảo đảm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, nhân dân; nâng cao bản lĩnh chính trị để mỗi người đủ sức "đề kháng" trước những luận điệu sai trái, thù địch; nêu cao trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, vững tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổ chức tốt việc học tập công trình tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm đổi mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

**Thứ hai,** tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, trong đó *phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội*. Tuyên truyền các nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến; mở rộng tuyên truyền đường lối đối ngoại, giới thiệu thành tựu đổi mới của nước ta... Trước mắt tập trung tuyên truyền hoạt động thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội trong năm 2005 và tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ to lớn của nhiệm kỳ 2006 - 2010.

**Thứ ba,** thực hiện phương châm hướng về cơ sở, công tác tư tưởng - văn hóa phải bám sát mọi diễn biến tư tưởng ở cơ sở, tham mưu kịp thời cho các cấp ủy nắm bắt chính xác

tình hình, có biện pháp xử lý đúng, thông tin đầy đủ để định hướng dư luận, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên cán bộ, nhân dân nắm bắt thời cơ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo sự nhất trí trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận cung cấp luận cứ cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với đòi hỏi phát triển mới của đất nước.

**Thứ tư,** phải coi trọng giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, coi đạo đức là "gốc", là nền tảng của người cách mạng. "*Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân*". Xây dựng con người Việt Nam với 5 đức tính đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về văn hóa. Kiên quyết đấu tranh với các tàn dư của tư tưởng phong kiến, lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan và những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, bè phái, cục bộ địa phương. Kiên quyết lên án những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời cuộc sống nhân dân và đạo lý dân tộc.

**Thứ năm,** nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" đi đôi với bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Kịp thời đấu tranh phê phán các luận điệu sai trái, thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng ở nước ta hòng gây mất ổn định chính trị, lung lạc nhận thức, lòng tin của nhân dân. Kiên quyết ngăn chặn thủ đoạn phao tin, đồn nhảm, gây rối nội bộ, tán phát tài liệu xấu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, bảo vệ thành công Đại hội Đảng.

**Thứ sáu,** chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa có đủ năng lực, phẩm chất thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, công tác tư tưởng - văn hóa phải thực sự đổi mới hơn nữa, nhất là tầm tư duy, năng lực xử lý.

Tình hình tư tưởng có lúc, có nơi đặt ra những vấn đề bức xúc, những tình huống khó khăn và phức tạp đòi hỏi người cán bộ tư tưởng phải nhạy bén chính trị, gắn lý luận với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn để tham mưu đề xuất trúng vấn đề. Không ngừng nâng cao tính chiến đấu, tính khoa học, tính dân chủ và tính văn hóa trong hoạt động tư tưởng, làm cho hoạt động tư tưởng thực sự thuyết phục, hiệu quả. Đào tạo dưới nhiều hình thức, đào tạo thường xuyên, không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hóa, chăm lo các tài năng trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa đang là một yêu cầu khách quan, một đòi hỏi bức xúc của đời sống tư tưởng.

**Thứ bảy,** tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, mở rộng, liên kết, phối hợp với phương châm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm công tác tư tưởng. Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "*Xây dựng Đảng có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức... giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất*". Các cấp ủy phải lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực hoạt động tư tưởng, huy động vai trò tham mưu và đi đầu của các cán bộ ngành tư tưởng - văn hóa. Tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng, mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, ứng dụng khoa học, công nghệ, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đưa hoạt động tư tưởng - văn hóa về với cơ sở để nâng cao sức thuyết phục, hiệu quả và chất lượng của hoạt động tư tưởng - văn hóa.

Phát huy truyền thống 75 năm công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, toàn ngành tư tưởng - văn hóa nêu cao tinh thần cách mạng tiến công của những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, ra sức học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại và các bậc tiền bối cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo đà phát triển mạnh mẽ công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng trước chặng đường mới của cách mạng nước ta. □